

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ, ตลาดรอความคืบหน้าปัจจัยต่างประเทศ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ ขณะที่นักลงทุนกำลังรอดูความคืบหน้าของปัจจัยต่างประเทศ ในการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

*ยุโรปปรับฐานในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยความวิตกที่ว่าธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) อาจจะไม่ดำเนินการที่แข็งแกร่งเพียงพอในการควบคุมวิกฤตหนี้ยุโรปโซน และความเชื่อที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะไม่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ในสัปดาห์หน้านั้น ทำให้ไร้อ่อนค่า

*แต่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลบของประเทศต่างๆ และความหวังที่ยังมีอยู่ว่า ธนาคารกลางชั้นนำ เตรียมจะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ช่วยหนุนสกุลเงินที่มีความเสี่ยง อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย

*ผลสำรวจของรอยเตอร์ บ่งชี้ว่า อีซีบีอาจจะน่าจะเริ่มโครงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสเปนและอิตาลี

*ขณะที่นักวิเคราะห์จำนวนมาก ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการโครงการซื้อพันธบัตรโดยอีซีบี เนื่องจากเยอรมนียังคงคัดค้านมาตรการดังกล่าว

*เทรดเดอร์ในต่างประเทศ คาดการณ์ว่า ตลาดวันนี้น่าจะมีการซื้อขายที่ซบเซา ขณะที่นักลงทุนจะปลีกตัวอยู่นอกตลาด เพื่อรอฟังมติการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในวันพรุ่งนี้ และของอีซีบี ในวันพฤหัสบดีนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.576 บาท

*09.11 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.57/62 จาก 31.57/59 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.55/59 จาก 31.58/60 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 78.15/18 จาก 78.18 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2275/77 จาก 1.2260 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านี้บาท move ใน range แคบๆ ก็คงต้องดูไปที่ละซ็อก เริ่มจากเฟดวันพรุ่งนี้ก่อน แล้วก็อีซีบี แล้วก็อาจจะดูไปถึงตัวเลขจ้างงานของสหรัฐด้วย ก็คงจะมีทั้งแรง speculate กับ take profit สลับกันเข้ามาเรื่อยๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ เพื่อรอดูทิศทางของปัจจัยต่างประเทศ ที่จะทยอยมีความคืบหน้าออกมาในช่วงสัปดาห์นี้ โดยมองแนวรับของเงินบาทไว้ที่ 31.60 และแนวต้านที่ 31.50

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้